



ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไปแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทุกทวีปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งหลายประเทศได้มีมาตรการจำกัดการเดินทาง มาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังตนเอง และมาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไม่ให้ขยายออกไปวงกว้างมากขึ้น ทำให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยาง ร่วมเป็นกรรมการ ได้หารือกันถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุน จากเดิมที่จะมีการทดสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ชุด คือ ๑) ข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) และ ๒) ข้อสอบความรู้ด้านเทคนิค (Technical Proficiency Test) และผู้ที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน ข้อสอบความรู้ด้านเทคนิค (Technical Proficiency Test) จะได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป เป็นการคัดเลือกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จากเอกสารและข้อมูลประกอบการสมัครที่แสดงถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่มีการจัดสอบข้อเขียนทั้ง ๒ ชุดตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ

/บัดนี้...

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยา (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	
๑	นางสาวพีรยา	พงศ์ปัญญาพร
๒	นายชนาธิป	พรประสิทธิ์
๓	นางสาวสโรชา	สภาสกุลวนิช

ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม YT-714 ชั้น ๗ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โยธี เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้หากไม่สามารถมารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ ขอให้ติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : naruemon.sukkasame@nstda.or.th หรือโทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๒๒ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือไม่ติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการตามที่แจ้งข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายไพรัช รัชพงษ์)

กรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนที่

อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โยธี
เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

